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เก็บความรู้มาฝากจาก EMAN-AP Annual Conference  
ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

 
ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อ าไพ และดร. พลวัฒน์ เลิศกลุวัฒน์ 

 
 การประชุมวิชาการนานาชาติ EMAN-AP Annual Conference ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 
- 1 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจ าปีดังกล่าว 
จัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งที่ 8 โดยมี Inha University เป็นเจ้าภาพ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นการรวมตัวของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมจากภาคพ้ืนเอเชียแป
ซิฟิคที่มุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดทางบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ดิฉันและ ดร. พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ ได้รับการตอบรับการเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานเรื่อง “Sustainable Development and Firm Performance: Evidence from Thailand” 
ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเบื้องต้นเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการด าเนินงาน
ของกิจการ โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มกิจการท่ีได้รับคัดเลือกเข้าสู่กลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ 
Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) และกลุ่มที่ได้รับการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ยั่งยืน 
(Thailand sustainability investment) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ
หุ้นยั่งยืน โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม DJSI 
World เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากหลักทรัพย์กลุ่มนี้ได้ผ่านกระบวนการประเมินด้านความยั่งยืน (Corporate 
Sustainability Assessment หรือ CSA) เพ่ือคัดกรองเข้าสู่ดัชนีดังกล่าวโดยองค์กรชื่อ RobecoSAM และผล
การศึกษาในต่างประเทศส่วนใหญ่พบว่า หลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวมีผลการด าเนินงานที่สม่ าเสมอและให้
อัตราผลตอบแทนที่แน่นอน ซึ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น นอกเหนือจากการมุ่งเน้นสร้างแนว
ปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบันได้มีการด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงานที่เป็นพันธมิตรต่อผู้มี
ส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม โดยในปีพ.ศ. 2551 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัด CEO Forum ขึ้น 2 ครั้ง ในหัวข้อ 
“เปิดประตูบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ DJSI” เพ่ือให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมแก่บริษัทจดทะเบียนไทยสู่การ
จัดอันดับของ DJSI ซึ่งนบัเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ที่เสนอตัวเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเข้าสู่ DJSI โดยในปี 2558 มีหลักทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือกให้รวมค านวณในดัชนี DJSI 13 บริษัท และ
หลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 38 บริษัท  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการศึกษาจากงานวิจัยของดิฉันและดร. พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ จะไม่พบความ
แตกต่างของผลการด าเนินงานระหว่างบริษัทที่อยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
ดังกล่าว แต่ผลการศึกษาดังกล่าวไม่ได้ลดทอนความส าคัญของแนวคิดการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรร
มาภิบาล (ESG) เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวจ ากัดอยู่ในช่วงเวลาปีพ.ศ. 2558 เพียงปีเดียว เนื่องจากข้อจ ากัด
ของจ านวนรายชื่อกิจการ นอกจากนี้ งานวิจัยในอดีตส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่า อาจไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างผล
การด าเนินงานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะสั้นหรืออาจพบความสัมพันธ์เชิงผกผันระหว่างผลการ
ด าเนินงานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากกิจการอาจมีต้นทุนทีสู่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาส่วนใหญ่
พบว่าผลการด าเนินงานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกนัเมื่อศึกษาในระยะยาว  
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 ในการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว ได้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากมาย 
อาทิเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน, การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทาน, แนวคิดการพัฒนาการบัญชีต้นทุนที่ค านึงถึง
ต้นทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในครั้งนี้ คณาจารย์ภาควิชาบัญชีและผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจได้เดินทางเข้าร่วม
ประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย เพ่ือประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม EMAN-AP 
ครั้งที่ 10 ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในปีพ.ศ. 2561 โดยในปีพ.ศ. 2560 นั้นการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว
ก าหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ณ ประเทศอินโดนีเซีย  

 

 
 

  
 

 

 

 


